

DÂNG HƯƠNG TƯỜNG NIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

\* Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ tỉnh.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nguyện ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và các nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển.

NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

thực hiện chương trình "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu". MTTQ các huyện, thành phố thành lập từ 1 - 2 mô hình khu dân cư làm điểm cấp tỉnh, từ 5 - 10 khu dân cư làm điểm cấp huyện về bảo vệ môi trường để đánh giá và nhân rộng hiệu quả của các mô hình tự quản. Đến nay, MTTQ tỉnh đã xây dựng được 751 mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, hơn 2.400 tổ tự quản môi trường hoạt động hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ môi trường; vai trò của MTTQ các cấp tham gia hoạt động bảo vệ môi trường; công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, chung tay hành động giải quyết rác thải nhựa.

PHỔ BIẾN HIỆP ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Thông qua hội nghị, Sở Công Thương mong muốn các doanh nghiệp khai thác tối đa lợi ích, đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế tối thiểu tác động tiêu cực và chủ động vượt qua thách thức trong thực thi Hiệp định EVFTA. Việc hiểu đúng, đủ các nội dung cam kết trong Hiệp định EVFTA là vấn đề thực sự cần thiết đối với toàn bộ hệ thống chính trị, các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh góp phần tạo động lực cho các doanh nghiệp hội nhập thành công và đáp ứng kỳ vọng về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

KHOÍ THI ĐUA...

(Tiếp theo trang 1)

6 tháng cuối năm 2020, các đơn vị trong Khối tập trung tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của người đứng đầu đơn vị, góp phần thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Kịp thời phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên trong Khối và các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác thi đua, khen thưởng.

TRIỂN KHAI PHÒNG, CHỐNG...

(Tiếp theo trang 1)

các trường hợp nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; điều tra, xử lý khi phát hiện ca bệnh, ổ dịch; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch... Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng sẽ triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc-xin sởi, rubella; bại liệt, viêm não Nhật Bản, phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi và viêm màng não mủ do Hib.

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 24/7, 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận gần 15,7 triệu người nhiễm Covid-19, gần 637.000 người tử vong. Số người nhiễm Covid-19 tại Mỹ hiện đã lên tới gần 4,2 triệu người và hơn 147.300 người tử vong. Tại Brazil cũng đã ghi nhận gần 2,3 triệu người nhiễm, hơn 84.000 người tử vong do Covid-19.

Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 24/7, số người nhiễm Covid-19 tại Việt Nam là 412 người. Cả nước hiện đã có 365/412 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được điều trị khỏi, còn 47 người đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. 4/47 bệnh nhân đang điều trị đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1; 43 bệnh nhân vẫn dương tính với Covid-19. Về trường hợp bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng đã có kết quả xét nghiệm dương tính lần 2 với Covid-19. Hiện bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm chuyển đi Viện Pasteur Nha Trang và Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương để khẳng định.

Tính đến 16 giờ ngày 24/7, số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vẫn là 1 người. Tại khu cách ly tập trung của tỉnh là Trung đoàn 568 trong cũng đang cách ly 155 công dân Việt Nam từ Anh về. Trong ngày, tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) đã làm thủ tục hoàn thành thời gian cách ly cho 3 chuyên gia nước ngoài đồng thời tiếp nhận thêm những trường hợp mới vào cách ly, theo dõi sức khỏe. Hiện tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt là 37 người.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 3 mẫu bệnh phẩm của các chuyên gia nước ngoài tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt. Kết quả xét nghiệm 3 mẫu đều âm tính với Covid-19, nâng tổng số mẫu xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 24/7 là 4.247 mẫu.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19. SỐ Y TẾ: 0969.851.212. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476. 0227.3640.786. 0227.3831.885

DUYỆT NỘI DUNG ĐẠI HỘI...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 24/7, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp kỳ 2020 - 2025 đã cơ bản hoàn tất. Hai đảng bộ đã hoàn thiện các dự thảo: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; báo cáo tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đồng thời, chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội. Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh diễn ra trong hai

ngày 10 - 11/8/2020; Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh diễn ra trong hai ngày 4 - 5/8/2020. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo văn kiện của hai đảng bộ khối đồng thời đề nghị bộ phận soạn thảo văn kiện của hai đảng bộ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới cho phù hợp. Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao hai đảng bộ Khối thời gian qua đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; đề nghị hai đảng

HỌP BAN CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

tập trung vào một số lĩnh vực như: giáo dục, y tế, giao thông, môi trường, nông nghiệp, du lịch.

Giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng ĐTTM, trong đó mở rộng hệ thống camera giám sát trên phạm vi rộng, đẩy mạnh xây dựng các ứng dụng thông minh trong các lĩnh vực đã

triển khai trong giai đoạn 2020 - 2022. Tiếp tục nâng cấp môi trường tương tác với người dân và doanh nghiệp thông qua môi trường trực tuyến. Mục tiêu đến năm 2030 tiếp tục hoàn thiện, mở rộng các dự án triển khai trong giai đoạn trước theo nhu cầu của thực tế. Triển khai hệ thống ứng dụng thông minh chuyên ngành cho các lĩnh vực

THỰC HIỆN TỐT...

(Tiếp theo trang 1)

Tại cuộc họp, thành viên Tiểu ban đã tham gia ý kiến vào dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động về: địa điểm, thời gian, cơ sở vật chất, kỹ thuật,

kinh phí phục vụ các hoạt động và việc thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố. Phát biểu tại cuộc họp, đồng

chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban nhấn mạnh, đây là những sự kiện có ý nghĩa quan trọng của tỉnh, giúp quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người và những thành tựu tỉnh đạt được trong thời gian qua. Vì vậy, từng thành viên Tiểu ban cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực

khác của tỉnh nhằm tạo sự đột phá trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền và nâng cao chất lượng hưởng thụ dịch vụ của người dân trên địa bàn tỉnh...

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các sở, ngành, đơn vị tư vấn, kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết và tầm quan trọng của xây dựng ĐTTM với sự nghiệp xây dựng, phát triển bền vững của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để tổ chức thành công các sự kiện. Đồng chí cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch và phân công thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Tiểu ban, đồng thời bổ sung một số nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành, địa phương. Đồng chí đề

ngợi đơn vị tư vấn căn cứ các nội dung được các sở, ngành tham gia góp ý, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu, hoàn thiện, sớm trình UBND tỉnh phê duyệt. Có kế hoạch tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao, triển khai các bước đồng bộ kết nối phần mềm, tích hợp dữ liệu, quản trị, bảo đảm vận hành và an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu phục vụ CQĐT và triển khai ĐTTM. Căn tính toán, triển khai

ngợi cơ quan tham mưu chủ trì xây dựng kế hoạch tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện kế hoạch, phân công công việc cụ thể, hợp lý cho từng thành viên; triển khai thực hiện công tác hậu cần, khánh tiết phục vụ các hoạt động bảo đảm an toàn, tiết kiệm, đúng quy định.

bộ khối nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội. Dự thảo Báo cáo chính trị của hai đảng bộ khối cần xác định rõ chức năng, vai trò, nhiệm vụ, phạm vi của mình để đánh giá đúng, đầy đủ về kết quả đạt được, từ đó xây dựng phương hướng, mục tiêu, nội dung, phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới cho phù hợp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao hai đảng bộ Khối thời gian qua đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; đề nghị hai đảng

thí điểm ở một số ngành quan trọng như Công an, Y tế và một số địa phương. Sau khi đã án được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị, các sở, ngành tổ chức đánh giá thực trạng, nghiên cứu, xây dựng đề án chi tiết các thành phần tham gia xây dựng ĐTTM, bảo đảm lồng ghép các nguồn lực, kinh phí thực hiện đề án, có các kế hoạch học tập, sơ kết, rút kinh nghiệm các giai đoạn để đồng bộ xây dựng ĐTTM.

THU THỦY

Thăm, tặng quà người có công với cách mạng



Đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà thương bệnh binh tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần.

\* Chiều ngày 24/7, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, Thái Bình có trên 50 vạn người tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường. Kết thúc chiến tranh,

tỉnh có trên 52.000 liệt sĩ, hàng vạn người là thương bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bị địch bắt tù đày. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã dâng hương, dành một phút mặc niệm, thành kính tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Nhân dịp này, Đoàn đã đến thăm, tặng quà các thương bệnh binh đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban

Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các thành viên trong Đoàn đã thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sự cống hiến, hy sinh của các thương bệnh binh, chúc các thương bệnh binh mạnh khỏe, điều trị tốt để sớm trở về với gia đình.

\* Sáng ngày 24/7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà thương bệnh binh nặng đang nuôi dưỡng và điều trị tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công cơ sở 2, xã Minh Quang (Vũ Thư).

Trung tâm hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng cho 23 thương binh, bệnh binh nặng. Hầu hết các thương binh, bệnh binh nặng tuổi đã cao, sức khỏe yếu; một số người hiện đang điều trị tại bệnh viện trung ương. Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tặng quà các thương binh, bệnh binh, mong các thương binh, bệnh binh luôn mạnh khỏe, sống vui vẻ. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội luôn nỗ lực trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cũng như thực hiện tốt chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đối với người có công và gia đình chính sách để xứng đáng với những cống hiến, hy sinh to lớn của người có công và gia đình chính sách cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

ANH THƠ

594 học sinh đăng ký dự tuyển lớp 6 Trường THCS Lương Thế Vinh



Các em học sinh nghiêm túc thực hiện bài kiểm tra đánh giá năng lực.

Sáng ngày 24/7, Trường THCS Lương Thế Vinh (thành phố Thái Bình) tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực tuyển chọn học sinh khối lớp 6 năm học 2020 - 2021.

Đúng 8 giờ, 594 học sinh đủ điều kiện đã tham gia 2 bài kiểm tra: Tiếng Việt - Tiếng Anh - Lịch sử - Địa lý và Toán - Khoa học. Cách thức tuyển sinh năm nay kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. Điểm tuyển sinh bằng điểm

kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán, Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5 cộng với điểm ưu tiên nếu có và điểm phần thi kiểm tra đánh giá năng lực để lựa chọn 175 học sinh vào trường. Trong đó, phần điểm kiểm tra đánh giá năng lực chiếm 2/3 tổng điểm tuyển sinh.

Kết quả tuyển sinh sẽ được thông báo vào ngày 26/7/2020 và niêm yết công khai tại Trường THCS Lương Thế Vinh.

ĐỨC DÙNG

Không để người dân chặn thả trâu, bò, gia súc trên đường giao thông

Thời gian qua, tại một số tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng người dân chặn thả trâu, bò, gia súc ven đường và để gia súc chạy lên đường giao thông gây mất vệ sinh môi trường, cản trở và nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

Để bảo đảm an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố, công an các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động và xử lý các trường hợp vi phạm chặn thả

gia súc ven đường, để gia súc chạy lên đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, ban an toàn giao thông các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, đặc biệt là các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm đối với việc thả rông trâu, bò, gia súc gây cản trở giao thông và tại nạn giao thông trên các tuyến đường; chỉ đạo, tổ chức rà soát, thống kê, ký cam kết không thả rông trâu, bò, gia súc đối với các tổ chức, cá nhân có chăn nuôi trâu, bò, gia súc trên địa bàn...

PHẠM HÙNG